
  บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าพรวน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1/2567 ประจ าปี 2567 
วันอังคาร ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าพรวน 
 

ผู้มาประชุมจ านวน 9 คน  
 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางจอมทอง  นนคนหมั่น ประธานสภา จอมทอง  นนคนหมั่น  
2 นางค าหม่วน  สังครัก รองประธานสภา ค าหม่วน  สังครัก  
3 นายใบ  ขันทะวิชัย ส.อบต.ม.1 ใบ  ขันทะวิชัย  
4 นายสุประชัย  บุญครอบ ส.อบต.ม.2 สุประชัย  บุญครอบ  
5 นายหนัน  ประสมสุข ส.อบต.ม.4 หนัน  ประสมสุข  
6 นางพัดสี  บุตรแสน ส.อบต.ม.5 พัดสี  บุตรแสน  
7 นายประธาน  ลุสมบัติ ส.อบต.ม.6 ประธาน  ลุสมบัติ  
8 นายชวลิต  คณานัน ส.อบต.ม.7 ชวลิต  คณานัน  
9 จ.อ.ไวพจน์  เหิกขุนทด เลขานุการสภาฯ ไวพจน์  เหิกขุนทด  

 
ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน  -  คน 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์ จ านวน  19 คน 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายอภินันต์  แก้วใส ผอ.รร.บ้านหนองบัว อภินันต์  แก้วใส  
2 ว่าที่รต. โกวิทย์  กันภูมิ ผอ.รร.เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง โกวิทย์  กันภูมิ  
3 นายสวัสดิ์  ส าราญ ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 สวัสดิ์  ส าราญ  
4 นายมงคล  ขันตี ผอ.รร.ค าปอแก้วค าไหล มงคล  ขันตี  
5 นายบุญกาญจน์  รื่นเริง ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บุญกาญจน์  รื่นเริง  
6 นางสวา เลพล ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 สวา  เลพล  
7 นายส าราญ  รื่นเริง รองนายก อบต. ส าราญ  รื่นเริง  
8 นายวิเชียร  แสนโท เลขานายก อบต. วิเชียร  แสนโท  
9 นายประสิทธิ์  ป้องพันธ์ ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ประสิทธิ์  ป้องพันธ์  

10 นายทวี   ปะถมนาม สารวัตรก านัน ทวี ประภมนาม  
11 นายส ารวย  สุรารักษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ส ารวย  สุรารักษ์  
12 นายพล  ส าราญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 พล  ส าราญ  
13 นางสาวเจนจิรา  โสเสมอ นักวิชาการสาธารณสุข เจนจิรา  โสเสมอ  
14 นางสาวผุสดี  ศรีมันตะ นักวิเคราะห์นโยบายฯ ผุสดี  ศรีมันตะ  
15 นางรุ่งทิพย์  สุวะรักษ์ ผอ.กองการศึกษา รุ่งทิพย์  สุวะรักษ์  
16 นางสาวภคพร  อาจธขันธ์ หัวหน้า สป. ภคพร  อาจธขันธ์  
17 นายเชียง  สีทน นายก อบต. เชียง  สีทน  
18 นายค าตา  สีทน รองนายก อบต. ค าตา  สีทน  
19 นางสาวอาระยา  หมิ่งทอง ผอ.กองคลัง อาระยา  หมิ่งทอง  
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เริ่มประชุม  09.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา   1. ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าพรวน สมัย 
(นางจอมทอง นนคนหม่ัน) สามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2567 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็น

ต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน (วันสิ้นสุด 15 กุมภาพันธ์ 2567) ได้แจ้ง
ประกาศให้สมาชิกสภาทราบล่วงหน้าก่อนเปิดสมัยประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 
แล้วตามระเบียบ 

 
ที่ประชุม รับทราบ 
  
 2. ขอแนะน าพนักงานส่วนต าบลโอน (ย้าย) แทนต าแหน่ง (ว่าง) ขอเชิญ

แนะน ารายงานตัว  
 
นักวิชาการสาธารณะสุขปฏิบัติการ- โอน (ย้าย) มาจาก อบต.คึมใหญ่ อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ  มีผล 
(นางสาวเจนจิรา  โสเสมอ) ปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2567 เป็นต้นไป  
 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 รายงานการประชุมสภา อบต.เหล่าพรวน สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่  

1/2566 ประจ าปี 2566 วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 
 
เลขานุการสภา ขอเชิญสมาชิกสภาและผู้เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบรายงานการประชุม สามารถ 
(จ่าเอกไวพจน์ เหิกขุนทด) ขอแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อความรายงานได้ก่อนเสนอประธานสภารับรองรายงาน

การประชุม 
 
ส.อบต. ม.2 ขอแก้ไขข้อความหน้า 8 เดิม นายหนัน  ภูตะเวช ส.อบต. ม.4 แก้ไขเป็น  
(นายสุประชัย  บุญครอบ) นายหนัน  ประสมสุข  
 
ส.อบต. ม.7 ขอแก้ไขข้อความใหม่หน้า 8  เดิมขอไฟฟ้าไปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้  15  
(นายชวลิต  คณานัน) ต้น แก้ไขใหม่เป็น 5 ต้น  นอกนั้นคงเดิม 
 
มติที่ประชุม - เห็นชอบเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องค้างพิจารณา 

- ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องพิจารณาแล้วเสร็จ  
 1. ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2566 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเพื่อทราบ 
 
 1. ฐานะการคลังประจ าเดือนมกราคม 2567 
เลขานุการสภา รายรับตั้งงบประมาณ ไว้ 32,400,000 บาท 
(จ่าเอกไวพจน์ เหิกขุนทด) รายรับจริงเป็นเงิน 10,538,798.18 บาท 
 รายจ่ายตั้งงบประมาณไว้ 32,400,000 บาท 
 รายจ่ายจริงเป็นเงิน 9,063,546..38  บาท 
 รายรับสูงกว่ารายจ่าย เป็นเงิน 1,475,251.80  บาท 
 
ผู้อ านวยการกองคลัง ยอดเงินสด (เงินสะสม)  ณ 30 กันยายน 2566 เป็นเงิน  
(นางสาวอาระยา  หม่ิงทอง) 18,517,045.08  บาท 
 รายละเอียดตามเอกสารแจ้งที่ประชุมทราบแล้ว 
 
ที่ประชุม - รับทราบ 
 
 2. การเตรียมความพร้อมการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2567 
  2.1 การพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ 
 
ผู้อ านวยการกองคลัง ตามรายงานเอกสารพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ สรุป  
(นางสาวอาระยา  หม่ิงทอง) รายละเอียดดังนี้ 
  1. ยอดเงินสดฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 
   เป็นเงิน 18,517,045.08  บาท 
  2. เงินทุนส ารองสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566  
   เป็นเงิน 11,474,727.95 บาท 
  3. เงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 
   เป็นเงิน 4,354,358.68 บาท  
  4. เงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 
   เป็นเงิน 7,169,086.63 บาท  
  ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบการรับรองงบประมาณปิดบัญชี 

2566  ของ สตง.จังหวัดอ านาจเจริญ  ดังนั้นการพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่
สามารถจะน าไปใช้ได้ประมาณ 7 ล้านบาทจึงเป็นยอดประมาณการเท่านั้น  
เมื่อ สตง. รับรอง งบประมาณ 2566 แล้วและไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงยอดเงิน
สะสม จึงจะเป็นยอดจริงเป็นเงิน 7,169,086.63 บาท ที่จะน าไปใช้ได้ตาม
ระเบียบที่พิสูจน์ยอดเม่ือวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 
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ประธานสภา ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยได้อภิปรายซักถามได้และให้ผู้รับผิดชอบชี้แจงข้อ 
(นางจอมทอง  นนคนหม่ัน) สงสัย 
 
นายก อบต.  ผู้อ านวยการกองคลังเคยชี้แจงด้วยวาจาต่อนายก อบต.จะมีเงินสะสมจ่าย 
(นายเชียง  สีทน) ขาดเงินสะสมได้ประมาณ 15 ล้านบาท แต่เมื่อพิสูจน์ยอดแล้ว สามารถใช้ได้  

เป็นเงินประมาณ 7 ล้านบาท  
 
ผู้อ านวยการกองคลัง ตอนนั้นชี้แจงตามระเบียบการเงินเก่าจะมีงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 
(นางสาวอาระยา  หม่ิงทอง) ประมาณ 15 ล้านบาท แต่ขณะนี้มีการเปลี่ยนแปลงใช้ระเบียบการเงินใหม่ มี

ระเบียบให้กันเงินร้อยละ 15  จึงมีเงินสะสมที่สามารถใช้ได้จริงประมาณ 7 
ล้านบาท  

 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
 2.2 ร่างโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2567  
 
นายก อบต. ด้วยงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปีงบประมาณ 2567 ที่จะสามารถ 
(นายเชียง  สีทน)  ใช้ได้ประมาณ 7 ล้านบาท จึงขอเสนอโครงการให้สภา อบต.ไว้พิจารณา ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างส านักงาน อบต.เหล่าพรวน ตั้งไว้ 10 ล้านบาท (พับ
งบประมาณไม่เพียงพอ) 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่าง ม.6 – ม.7  กว้าง 3 เมตร 
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่าง ม.7 – ม.6  กว้าง 4 เมตร 
4. โครงการก่อสร้างต่อเติม (กันสาด) โดมป่าช้าสาธารณะประโยชน์ ม.1 

บ้านเหล่าพรวน 
5. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เต็นส์ จ านวน 2 หลัง เพ่ือใช้ปฏิบัติงานเข้าเวรปี

ใหม่ – สงกรานต์  
ต้องการให้ลงมติแล้วไปประมาณการโครงการเพ่ือให้เกิดความ

ประหยัดการบริหารงานธุรการเอกสารตรงความต้องการของสภาทุก
โครงการไม่สิ้นเปลืองเอกสารกรณีบางโครงการไม่ได้รับอนุมัติจากสภา 

 

ประธานสภา   ให้จัดท าประมาณการ ปร.4/ปร.5 และบรรจุมีในแผนพัฒนาท้องถิ่นทุก 

(นางจอมทอง นนคนหม่ัน) โครงการเสนอสภา เพ่ือทราบยอดเงินจริงจ่ายขาดเงินสะสมไม่สามารถใช้
ยอดเงินประมาณ 
โครงการได้ การปฏิบัติไม่ชอบตามระเบียบก าหนด 

 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเพื่อพิจารณาเสนอใหม่ 

1. ก าหนดสมัยประชุมสภา อบต.เหล่าพรวน สมัยสามัญ ประจ าปี 2567 
และสมัยแรกประจ าปี 2568 

เลขานุการสภา ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ แก้ไข 
(จ่าเอกไวพจน์ เหิกขุนทด) เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) ข้อ ๒๑ ประกอบ พ.ร.บ. สภา ต าบลและ อบต. พ.ศ. 

๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ม.๕๓ "ในปีหนึ่งให้มีสมัย
ประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่ สภา อบต. จะก าหนด แต่ต้อง
ไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภา อบต.ก าหนด" ข้อ ๒๑ 
"การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
ประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น" วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรก
ของปีถัดไป ให้ท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่
ละปี โดยให้น าความใน ข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติ
และให้ประธานสภาท าเป็นประกาศของสภาพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่
เปิดเผย ณ ส านักงาน อปท.ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี
ไว้หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมี
ความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปีหรือวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว ให้ประธนสภาท้องถิ่น น าที่ปรึกษา
สมัยประชุมสามัญประจ าปีอ่ืน หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 

 
ประธานสภา - ขอที่ปรึกษาก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี ๒๕๖7 และวัน 
(นางจอมทอง  นนคนหม่ัน) เริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖8  ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอ

ร่างสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
 
ส.อบต. ม.7 เสนอการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ ประจ าปี 2567 จ านวน 4 สมัย  
(นายชวลิต  คณานัน) เช่นเดียวกับการประชุมสภา อบต.เหล่าพรวน สมัยสามัญประจ าปี 2566  

วันเริ่มต้นประชุมสามัญประจ าปีรวมทั้งสมัยแรกประจ าปี 2568 
 
ประธานสภา มีสมาชิกสภาท่านอ่ืนจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ถ้าไม่มีให้เลขานุการสภา 
(นางจอมทอง  นนคนหม่ัน) ชี้แจงรายละเอียดการก าหนดประชุมสภาสมัยสามัญและลงมติต่อไป 
 
 
เลขานุการสภา ก าหนดสมัยประชุมสภา อบต.เหล่าพรวน สมัยสามัญประจ าปี 2567  
(จ่าเอกไวพจน์  เหิกขุนทด) จ านวน 4 สมัย 
 1. สมัยสามัญท่ี  1  ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2567  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 

2567 เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  15 วัน  
 2. สมัยสามัญที่  2  ประจ าเดือนพฤษภาคม 2567  ตั้ งแต่วันที่ 16 

พฤษภาคม  2567 เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  15 วัน 
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 3.  สมัยสามัญที่  3  ประจ าเดือนสิงหาคม 2567  ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม  

2567 เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  15 วัน 
 4. สมัยสามัญที่ 4  ประจ าเดือนธันวาคม 2567  ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม  

2567 เป็นต้นไป  มีก าหนดไม่เกิน  15 วัน 
 สมัยสามัญที่ 1 ประจ าเดือนกุมภาพัน 2568  ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 

เป็นต้นไป มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน  
 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  7 เสียง 
 ไม่เหน็ชอบ - เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานสภา) 
 
 2.  ขออนุมัติโอนงบประมาณ 2567   
  งบบุคลากร (เงินเดือนฝ่ายประจ า) 
 โอนลด (กองช่าง)  เงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น งบประมาณตั้งไว้  

350,000 บาท  งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 292,400 บาท  
 โอนลดครั้งนี้ 24,000 บาท   
 โอนลดแล้วงบประมาณคงเหลือ 268,400  บาท 
  
 โอนเพิ่ม  (ส านักปลัด)  หมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สื่ออิเล็กทรอนิคส์ 

งบประมาณตั้งไว้ 24,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพ่ิม – บาท 
โอนเพิ่มครั้งนี้แล้ว งบประมาณเหลือ 24,000 บาท  ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รายละเอียดตามใบโอนงบประมาณ
แนบท้าย 

 
เลขานุการสภา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.   
(จ่าเอกไวพจน์ เหิกขุนทด) พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอน

เพ่ิมโอนลดที่ท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติสภาท้องถิ่น การโอนครั้งนี้เป็นการโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ ด้วยไม่ได้ตั้งงบประมาณ 2567 มาก่อน  

  
ประธานสภา ขอเชิญผู้เกีย่วข้องชี้แจงเหตุผลจ าเป็นการโอนและสมาชิกสภาอภิปรายก่อน 
(นางจอมทอง นนคนหม่ัน) ลงมติ 
 
ปลัด อบต. ด้วยการเบิกจ่ายเงินขณะนี้มีระบบ KTB Corporate online ตามค าสั่ง อบต. 
(จ่าเอกไวพจน์ เหิกขุนทด) เหล่าพรวนที่ 353/2566 ลว 13 ก.ค. 2566 มีผู้รับผิดชอบตามค าสั่ง

ประกอบด้วย  
1. นายวิชิต  หาญจิต   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
2. นายศรชัย  ไชโยธา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
3. นางสาวอาระยา  หมิ่งทอง ผู้อ านวยการกองคลัง 
4. จ่าเอกไวพจน์ เหิกขุนทด  ปลัด อบต. 
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ในการปฏิบัติค าสั่งดังกล่าว เพ่ือป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายเงินทางราชการ  
และรักษาความลับทางราชการในปฏิบัติงานรวมทั้งการใช้รหัสประจ าตัว 
(OTP) เบิกจ่ายเงินแต่เนื่องจาก จ.อ.ไวพจน์  เหิกขุนทด ไม่มีเครื่องมือ
ปฏิบัติงานโน๊ตบุ๊คคอมพิวเตอร์จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาพัสดุมาปฏิบัติงาน  

 
ประธานสภา มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ถ้าไม่มีขอพิจารณาลงมติ 
(นางจอมทอง นนคนหม่ัน)  
 
มติที่ประชุม อนุมัติ  7 เสียง 
 ไม่อนุมัติ  - เสียง 

งดออกเสียง 1 เสียง  

(นางจอมทอง  นนคนหมั่น ประธานสภาฯ) 

 

ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ 

ผอ.รร. ค าปอแก้วค าไหล  - ยกเลิกครูเวรในวันหยุดราชการในสถานศึกษาแล้วจะมีฝ่ายปกครองไปร่วม
(นายมงคล ขันตี)  อยู่เวรด้วย กลางคืนมีนักการภารโรงอยู่ด้วย ในส่วนท้องถิ่นจะขอสนับสนุน  

อพปร. เข้าร่วมด้วย มีกล้องวงจรปิด 8 จุด ในโรงเรียนใช้ได้เหตุการณ์ปกติ 

 

ผอ.รร.เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง - ปัญหาขโมยในโรงเรียนไม่มี โรงเรียนยังขาดกล้องวงจรปิด 
(ว่าที่ รต.โกวิทย์ กันภูมิ) 
 
ผอ.รร. บ้านหนองบัว  - ผมเพ่ิงย้ายมาใหม่ รร. มีกล้องวงจรปิด 8 จุด ผ่าน on line ได้ มีภารโรงมี
(นายอภินันต์ แก้วใส)  บ้านพักในโรงเรียน 
 
ประธานสภา   - ให้โรงเรียนเสนอความต้องการก าลัง อพปร.  มาได้จะแจ้งผู้บริหารด าเนินการต่อไป 
(นางจอมทอง  นนคนหม่ัน) 
 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2  - มีฝนตกหนัก 3 วันผ่านมาคลองระบายน้ า ม.2 มีน้ าขังคลองระบายน้ ามี 
(นายสวัสดิ์  ส าราญ)  งบประมาณแล้ว อยากให้เร่งรัดด าเนินการก่อสร้าง 

- การซ่อมแซมถนนลูกรัง 8 บ้าน เห็นชอบด้วย  ควรให้ด าเนินการฤดูแล้ง  
ให้เร่งรีบด าเนินการประมาณ  2-3 เดือน  จะเข้าสู่ฤดูฝน สายบ้านโนนสวาง 
– บ้านโนนสมบูรณ์ ถนนเป็นหลุมบ่อ เกิดอุบัติเหตุได้ 

 
ประธานสภา   - ให้ผู้บริหารด าเนินการเร่งด่วน 
(นางจอมทอง  นนคนหม่ัน) 
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ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4   - ปัญหา หมู่ที่ 4 ใช้น้ ามีปัญหาการจัดเก็บ  มิเตอร์ช ารุด เก็บ 50 บาท บาง 
(นายพล ส าราญ)  ครัวเรือนเปิดน้ ารดหญ้าเสียค่าน้ าน้อย 
    - ปัญหาคลองระบายน้ า หมู่ที่ 4 ให้เร่งรัดด าเนินการด้วย  เป็นคลองเดียวกัน 
 
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2  - โครงการขุดคลองระบายน้ า ม.2/ม.4 มีเหตุประการใดจึงไม่ด าเนินการ 
(นายสวัสดิ์  ส าราญ) 
 
นายก อบต.   - ช่างเดิมประมาณการราคาไม่แม่นย ามีความสงสัยว่าถูกต้องหรือไม่  จึงหา
(นายเชียง  สีทน)  ช่างมาประมาณการใหม่แทนช่างคนเดิมที่โอนย้าย  พ้นสังกัดแล้ว 
 
ส.อบต. ม.4   - พ่ีน้องประชาชนถามท าคลองระบายน้ าให้เร่งรีบฤดูฝนไม่ควรด าเนินการ 
(นายหนัน  ประสมสุข)  - ระบบไฟฟ้าประปาหมู่บ้านยังช ารุดให้ตรวจสอบซ่อมด้วย 
    - การจัดเก็บค่าน้ า ม.4 ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงใช้น้ ามากเสียค่าน้ าน้อย 
 
ส.อบต. ม.1   - ซื้อครุภัณฑ์ราชการซื้อของมีคุณภาพซัพเมอร์ประปาให้ใช้แกรนฟิสเท่านั้น 
(นายใบ  ขันทะวิชัย) - กันสาดกันแดดโดม ม.1 แดดส่องพ้ืนที่ถึงที่พักญาติได้ใช้ประโยชน์เพียงครึ่ง

พ้ืนที่ใช้สอย 
 
ส.อบต. ม.5 - ไฟโซล่าเซลล์ 4 ดวงดับและไฟในหมู่บ้านดับทั้งหมู่บ้าน 
(นางพัดสี  บุตรแสน) - ตู้มิเตอร์ไฟฟ้าประปาหมู่บ้านให้เร่งรีบติดตั้งด่วนด้วยพร้อมช าระหนี้ไฟฟ้า

ผ่านมาเพ่ือพร้อมใช้น้ าประปาหมู่บ้าน 
 
ส.อบต. ม.6 เกิดอุบัติเหตุคอสะพาน อบจ. บ่อยครั้งทางไปบ้านหนองบัว 
(นายประธาน ลุสมบัติ) 
 
ประธานสภา อุดหนุนไฟฟ้าไม่เห็นด้วยกับการโอนไปตั้งงบประมาณรายการใหม่ เป็นความ 
(นางจอมทอง  นนคนหม่ัน) ต้องการของประชาชน 
 
รองนายก มิเตอร์ไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน ม.5 และการช าระกระแสไฟฟ้า (ค้างช าระ) ม.5 
(นายค าตา สีทน) อยู่ระหว่างด าเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว 
 
ส.อบต. ม.7   - ประปาบ้านผู้ช่วยน้อย ให้ตรวจสอบด้วยช ารุด 
(นายชวลิต คณานัน)  - ประปาจุดหนองตะโก บรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วย 

- โครงการจัดท ากันสาดโดม ป่าช้าสาธารณะ ม.1 ให้บรรจุเข้าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นด้วยจะได้ใช้งบประมาณได้ 
  

ส.อบต. ม.4   ให้สรรหาช่างมาท างานให้มีความถูกต้องแม่ย าในการประมาณการก่อสร้าง
(นายหนัน ประสมสุข)  โครงการก่อนเสนอสภาอนุมัติงบประมาณ 
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รองนายก   - มิเตอร์น้ าประปาจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย 
(นายส าราญ  รื่นเริง) ผู้จัดเก็บมิเตอร์น้ าประปาผิดหรือผู้ใช้น้ าผิด คลองระบายน้ า ม.2 / ม.4 

งบประมาณ 2566 ค้างทั้ง 2 โครงการจะเร่งรัดก่อสร้างเต็มท่ี 
    - ฤดูแล้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ไฟไหม้สาธารณะ 

- อุบัติเหตุคอสะพาน อบจ. ช ารุดจะประสานแจ้ง อบจ. ด าเนินการซ่อมแซม
แก้ไขด่วน 
- โรงเรียนเป็นสถานที่  ที่เราจะรับผิดชอบร่วมกันในการดูแลเวรบริการรักษา
สถานที ่

 
ส.อบต. ม.2   บ่อขยะให้เพ่ิมจุดทิ้งขยะเพ่ิมอีก ไม่ควรน าไปทิ้งจุดเดียว ม.2,ม.4 ด้วยเป็น
(นายสุประชัย  บุญครอบ) หมู่บ้านใหญ่ 
 
รองนายก   ม.1,ม.3  ยังทิ้งขยะเรี่ยราดบริเวณเชิงสะพานเหล่าพรวน ปัจจุบันรณรงค์ให้
(นายส าราญ  รื่นเริง)  ครวัเรือนก าจัดเอง เขต ม.1,ม.3 เขต ม.2,ม.4  ขอความร่วมมือไม่ได้ เป็น 

ชุมชนแออัด 
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอปรึกษาหารือจะจ่ายขาดเงินสะสมและการตั้งงบประมาณ 2568  เรื่อง
(นางสาวผุสดี ศรีมันตะ)  ขยะจะไปรณรงค์ประชาชนจัดการให้ถูกสุขลักษณะให้สมาชิกสภา ไปศึกษา 

ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ถ้าไม่มีจะได้บรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขอความ
ร่วมมือก านัน ผู้ใหญ่บ้านด้วยจะเริ่มตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป 
ปีนี้จะลงพื้นที่ท าจริงโรคโควิท 19 ก็หมดแล้ว 

 
ปลัด อบต.   เสนอสภา อบต. พิจารณาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเก็บพัสดุ อบต.  
(จ่าเอกไวพจน์ เหิกขุนทด) (ร้านค้าวิสาหกิจ (เดิม))  ด้วยหลังคาช ารุดเข้าฤดูฝนจะเกิดความเสียหายกับ

เอกสารส าคัญทางราชการ   
 
ปรานสภา ปิดประชุมสภา อบต. ไม่นัดประชุมครั้งต่อไป 
(นางจอมทอง นนคนหม่ัน) 
 
  
     
ปิดประชุม 15.00 น. 
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(ลงชื่อ)จ่าเอก ไวพไวพจน์ เหิกขุนทดเหิกขุนทด ผู้จดบันทึกการประชุม 
           (ไวพจน์ เหิกขุนทด) 
                  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าพรวน 
 

(ลงชื่อ)           ใบ  ขันทะวิชัยขันทะวิชัย    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายใบ  ขันทะวิชัย)      
                 ส.อบต. ม.1  บ้านเหล่าพรวน 
 
   (ลงชื่อ)         สุประชัย  บุญครอบ  บุญครอกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายสุประชัย  บุญครอบ ) 
                    ส.อบต. ม.2  บ้านหนองบัว 
  
   (ลงชื่อ)        ประธาน  ลุสมบัติ  ล  กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายประธาน  ลุสมบัติ)      
                                               ส.อบต. ม.6  บ้านสงยาง  
 
   (ลงชื่อ)         จอมทอง นนคนหมั่น จอมทผู้รับรองรายงานการประชุม 
        (นางจอมทอง นนคนหมั่น)      
                ประธานสภา อบต.เหล่าพรวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


